

-----  
Số: 158 /CV - HH

V/v kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực  
kinh doanh xăng dầu

-----  
*Tuyên Quang, ngày 03 tháng 11 năm 2022*

**Kính gửi: - UBND tỉnh Tuyên Quang  
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang**

Thời gian vừa qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hiệp hội) nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thực tế do cách thức điều hành giá của Bộ công thương và Bộ tài chính dẫn đến các đơn vị đầu mỗi nhập khẩu xăng dầu “Nhập nhiều lỗ nhiều, nhập ít lỗ ít” nên các thương nhân đầu mỗi nhập khẩu cắt giảm lượng hàng kỳ sau nhiều hơn kỳ trước. Một số thương nhân đầu mỗi chỉ cấp 50-65% sản lượng đã đăng ký bên cạnh đó có thương nhân luôn trong tình trạng báo hết hàng với lý do tàu chưa về... Nguồn xăng dầu cung cấp cho các đơn vị thương nhân phân phối bị hạn chế, các Thương nhân phân phối cùng với hệ thống đại lý bán lẻ của các Thương nhân đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua xăng dầu để phục vụ bán lẻ sẽ dẫn đến đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho hệ thống bán lẻ và phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh và khách hàng sử dụng xăng dầu.

Đồng thời chiết khấu của các thương nhân đầu mỗi giao tại kho bằng 0 đồng hoặc 100đ-200đ tùy từng thời điểm. Do vậy thương nhân phân phối và các đại lý bán lẻ phải bù lỗ chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng như lương công nhân, điện, nước, lãi ngân hàng, khấu hao, hao hụt..., hạn mức tín dụng vay vốn hạn chế. Khi chu kỳ điều chỉnh tiếp theo giá tăng hay giảm cũng đều không lấy được hàng theo sản lượng đã đăng ký. Lượng cấp nhỏ giọt mỗi một xe hàng, một ngăn hàng phải chia xẻ mấy kho khiến cho chi phí càng bị đẩy lên cao. Sản lượng bán ra càng nhiều thì lỗ càng nhiều.

Tình trạng trên đã kéo dài nhiều tháng nay và với tình hình như hiện tại nếu vẫn tiếp tục kéo dài thì các doanh nghiệp thương nhân phân phối và đại lý bán lẻ không thể chịu đựng thêm được nữa vì trung bình mỗi một cửa hàng chịu lỗ khoảng 50.000.000 đồng/01 tháng đến 100.000.000 đồng/01 tháng cùng với lãi suất ngân hàng thì liên tục tăng cao, tài sản đảm bảo còn nhưng không thực hiện thủ tục vay vốn được do hết room tín dụng khiến các doanh nghiệp lao đao bên bờ vực phá sản. Nhất là các doanh nghiệp vừa phải trải qua ảnh hưởng của đại dịch Covid, chưa kịp hồi phục nay lại một lần nữa phải đương đầu với khó khăn. Khó khăn chồng chất khó

khẩn đã gián tiếp đẩy các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải buộc xin tạm dừng kinh doanh thậm chí đóng cửa.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang kính đề nghị với UBND tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giúp đỡ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu vượt qua khó khăn hiện tại để sớm ổn định sản xuất và có kiến nghị với Bộ công thương, Bộ tài chính về việc điều hành giá xăng dầu hiện nay đi vào ổn định như từ năm 2021 trở về trước để đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Hiệp hội xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
  - Sở công thương tỉnh Tuyên Quang
  - Cục quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
  - Lưu VT - HH.
- (Báo cáo)

**TM. HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Minh**